

ชื่อโครงการ	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการร้านเสื้อผ้า กรณีศึกษาร้านเซนเซย์
โดย	นายตฤพร เห็นพร้อม รหัสนักศึกษา 65541207019-6
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์นรินทร์ จิวิตัน
หลักสูตร	บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ปีการศึกษา	2566

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการร้านเสื้อผ้า กรณีศึกษาร้านเซนเซย์ และแก้ไขปัญหาในการจัดการข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการขายสินค้า โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนในการทำงานของทางร้าน ด้วยการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกันจนส่งผลให้มีความทันสมัย ซึ่งทำให้ส่งผลดีต่อการทำงานของทางร้าน ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นเป็นลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งวิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยใช้ PHP Framework และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยระบบที่พัฒนาขึ้นแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการร้าน พนักงาน และลูกค้า และโครงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการ ร้านเสื้อผ้า กรณีศึกษาร้านเซนเซย์ พบว่าระบบที่ได้ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาเป็นอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ นรินทร์ จิวตัน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ สาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และคณะอาจารย์ ในหลักสูตรสาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกท่าน ที่ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการจัดทำโครงการเพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงช่วยแก้ไขเอกสารโครงการ ให้มีความ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณเจ้าของร้านเซนเซย์ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บสำหรับการจัดการข้อมูลต่างๆ รวมถึงสละเวลา ในการตอบข้อซักถาม ในการให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง จนทำให้สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับบริหารจัดการร้านเสื้อผ้า กรณีศึกษา ร้านเซนเซย์ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจคณะ บริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกท่านที่กรุณาประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ศิษย์ และคอยชี้แนะแนวทางการจัดทำโครงการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือต่างๆ อีกทั้งยังมอบข้อคิดเห็นที่เป็น ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการนี้ อันส่งผลให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

คุณพร เห็นพร้อม